



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้คนเบี้ยว กยศ.แค่ส่วนน้อย

จากกรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ้างสำนักงานทนายความทั่วประเทศ 129 แห่ง ฟ้องร้องผู้กู้ กยศ.ที่ค้างชำระหนี้ กว่า 69,000 คน เป็นเงินรวม 390 ล้านบาท นั้น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รมว. ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กยศ. ก็สมควรถูกฟ้อง ซึ่งการฟ้องเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ที่ไม่ยอมติดต่อมาเลยกลับมาเจรจา ซึ่งก็เป็นวิธีปกติที่ดำเนินการเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของแผ่นดิน เพราะเงินกยศ. ไม่ใช่เงินส่วนตัวใคร เมื่อใครเอาไปใช้แล้วไม่ใช้คืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะผู้ที่ถูกฟ้องมีน้อย แต่คนส่วนใหญ่ที่ใช้เงินคืนมีถึง 65%

นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า ขณะนี้ กยศ.ยังไม่มีมาตรการอื่น ยังคงใช้การติดตามทวงหนี้ธรรมดา เพราะยังไม่หมดอายุความ ซึ่งส่วนใหญ่อ้างว่าไม่มีเงิน และผู้ปกครองฐานะยากจน แต่หลังจากนี้อาจจะมีมาตรการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดในการช่วยติดตามทวงหนี้ ในรายที่อ้างว่าไม่มีเงินชำระก็อาจจะมีกรมสำรวจเป็นรายกรณีว่าไม่มีเงิน ไม่มีงานทำจริงหรือไม่ ถ้าพบว่ามึงงานทำในอนาคตอาจต้องเล่นงานถึงขั้นการนำข้อมูลไปใส่ในเครดิตบูโรก็ได้

ด้าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การที่กยศ.จะฟ้องร้องผู้ที่ไม่ยอมคืนเงิน และหากศาลตัดสินแล้วก็ยังไม่มาชำระหนี้ ก็จะถูกยึดทรัพย์และนำชื่อไปใส่ในเครดิตบูโร นั้น ตนอยากให้รัฐแยกแยะด้วยว่าเป็นเด็กกลุ่มไหน เช่น กลุ่มที่มีงานทำแต่ไม่ยอมจ่าย กลุ่มขี้ดสนดกทุกขี้ได้ยาก หรือกลุ่มที่คิดจะมั่วไม่ยอมจ่ายหนี้ นอกจากนี้กยศ. เด็กและผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจกันก่อนที่จะมีการพิพากษาหรือประทับตราบาปให้เด็ก เพราะตนเชื่อว่านิสิตนักศึกษาที่จะเบี้ยวหนี้มีน้อย ดังนั้นหากผู้ใดคนใดมีเหตุผลและความจำเป็นต้องผ่อนชำระหรือผ่อนผันหนี้สินเราก็ควรให้โอกาสเด็ก กยศ. จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ตนเชื่อว่ามาตรการนี้คงไม่ใช่เส้นทางเดียวที่จะแก้ปัญหา.